



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการให้ข้าราชการในสังกัดที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น และเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้าย หรือในตำแหน่งอื่น ของส่วนราชการอื่น และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ยังไม่ถูกยกเลิก ยื่นความประสงค์ขอรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล ของข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เสร็จสิ้นแล้ว จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

๑. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

นางสาวทิตติยา พุกกลาง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับที่ ๖๑

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒. กำหนดเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถ และการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดังนี้

๒.๑ การทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๒.๒ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยให้ทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามระยะเวลาที่คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ กำหนด โดยกำหนดให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน โดยผู้ที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ กรณีผลการทดลองต่ำกว่าที่กำหนด ให้ขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานเพิ่มอีก ๑๕ วัน

๓. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคัดเลือกข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ต้องจัดทำผลงานในหน้าที่รับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย หรือผลงานย้อนหลังที่สำคัญ โดยให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรองผลงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

